

**แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2552**

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและคณะ สำนัก สถาบันได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดให้ทุกหน่วยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ด้าน มาตรฐานอุดมศึกษา 3 ด้าน และมุมมองการบริหารจัดการ 4 มิติ ซึ่งได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน และอัตลักษณ์ ตลอดจนการพัฒนาและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษานอก ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพในประเด็นที่เป็นผลจากการประเมินทั้งภายในและภายนอก ตามตัวบ่งชี้ ของเกณฑ์มาตรฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีของทุกหน่วยงานที่เป็นเอกสารและระบบ CHE QA Online System เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ จึงได้จัดทำแผนดำเนินการประกันคุณภาพภายในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) และแผนดำเนินการประกันคุณภาพภายในรายปี โดยมีความมุ่งหวังให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและอัตลักษณ์ของทุกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้มีความเชื่อมโยงและเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ.2554) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ และจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดความสมบูรณ์มีความพร้อมในการรับการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพรอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3. เพื่อทบทวน ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีให้เป็นรายงานการประเมินตนเอง ที่ใช้เป็นรายงานประจำปีของทุกหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2552

แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประจำปีการศึกษา 2552